

## **CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ TỔ CHỨC HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM 2023**

*Thực hiện kế hoạch số 02/KH-BCĐVĐHMT ngày 05/01/2023 của Ban vận động hiến máu tình nguyện Quận Long Biên giao chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2023; kế hoạch số 02/KH-BCĐVĐHMT ngày 09/01/2023 của Ban vận động hiến máu tình nguyện phường Đức Giang về việc tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn phường Đức Giang năm 2023. Công đoàn trường THCS Ngô Gia Tự phối hợp với Hội chữ thập đỏ nhà trường tổ chức cho công đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện với phương châm sống cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.*

“Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử nhân văn của toàn xã hội. Hàng ngày, hàng giờ, trên cả nước chúng ta vẫn luôn gặp phải những hoàn cảnh rất khó khăn vì không có đủ máu kịp thời cung cấp cho những ca cấp cứu. Chỉ cần hiến một phần máu của mình bạn đã cứu được rất nhiều người trước nguy cơ mất người thân, bạn bè và trước tiên là cứu được tính mạng của chính các người bệnh đang cần đến máu. Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc “thương người như thể thương thân”, trong trái tim mỗi cán bộ, giáo viên trường THCS Ngô Gia Tự luôn thể hiện sự nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng. Đúng 7h00 sáng ngày 22/10/2023, một ngày chủ nhật tươi hồng, Hội chữ thập đỏ và Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Ngô Gia Tự cùng 3 cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết, nhân ái đã có mặt tại tầng 3 – trung tâm VHTT phường Đức Giang, số 1 phố Hoa Lâm để tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện. Danh sách các cô giáo tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện phường Đức Giang 2023 như sau:

1. Cô giáo Nguyễn Minh Ngọc - giáo viên bộ môn Ngữ văn
2. Cô giáo Nguyễn Lệ Hằng – giáo viên bộ môn Toán
3. Cô giáo Đặng Ngọc Diệp – giáo viên bộ môn Khoa học Tự nhiên



*Cô giáo Nguyễn Minh Ngọc tham gia hiến máu nhân đạo*



*Cô giáo Vũ Thị Thanh Thúy – Chủ tịch công đoàn  
động viên cô giáo Nguyễn Lệ Hằng tham gia hiến máu*



### *Cô giáo Đặng Ngọc Diệp và các tình nguyện viên tham gia hiến máu*

Trong những năm qua, công tác từ thiện nhân đạo được trường THCS Ngô Gia Tự rất quan tâm. Nhà trường luôn động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên nhân viên nâng cao tinh thần tương thân tương ái, phát huy sự nhiệt tình, xung kích đi đầu trong các công tác nhân đạo xã hội. Hiến máu tình nguyện là một trong các hoạt động nhân đạo trọng điểm, diễn ra hàng năm của nhà trường. Với phương châm sống “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hiến máu tình nguyện chính là một niềm hạnh phúc của các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Hạnh phúc khi cánh tay mình đưa ra cho dòng máu con người Việt Nam chảy từ cơ thể mình vào cơ thể một người khác trong nay mai. Hạnh phúc khi tưởng tượng rằng đâu đó trên đất nước này, trên thế giới này, dòng máu của mình đang hoà chung trong một, thậm chí một vài người đã từng được mình cứu sống. Hạnh phúc khi được sẻ chia. Hạnh phúc khi biết mình vừa làm một điều có ích cho xã hội. Với những ý nghĩa đó, hiến máu nhân đạo còn hơn cả một nghĩa cử cao đẹp.